



**GS.TSKH. Trần Văn Nhung**

Nguyên Thứ trưởng  
Bộ Giáo dục và Đào tạo

## Trường Đại học Kinh tế sẽ trở thành một trường đại học có uy tín ở trong nước và quốc tế

*(Toàn văn bài phát biểu của GS.TSKH. Trần Văn Nhung - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Lễ công bố Quyết định thành lập Trường ĐHKT và khai giảng năm học mới 2007-2008, ngày 20/9/2007)*

Hôm nay, tôi rất vui mừng được đến dự Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐHKT thuộc ĐHQGHN và khai giảng năm học đầu tiên của Nhà trường, năm học 2007-2008. Đây là một mốc son rất quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của một đơn vị đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, đồng thời là một sự kiện quan trọng trong tiến trình xây dựng ĐHQGHN thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao.

Thay mặt Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Thiện Nhân, tôi nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, các giáo sư, các thầy cô giáo, các cán bộ, công chức và các em sinh viên Nhà trường nhân sự kiện trọng đại này. Chúc Nhà trường bắt đầu năm học mới có nhiều sáng tạo và thành công mới.

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta hiện nay, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh đang rất cần thiết đối với xã hội. Trường ĐHKT ra đời có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong hai lĩnh vực trên, góp phần giải quyết sự thiếu hụt đội ngũ các chuyên gia phân tích kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập. Là thành viên của ĐHQGHN, Trường ĐHKT được thừa hưởng những thế mạnh sẵn có của một đại học lớn đa ngành, đa lĩnh vực, có mạng lưới đối tác rộng là các cơ sở đào tạo, nghiên cứu uy tín trong và ngoài nước, có đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực. Đây là điều kiện rất thuận lợi để Trường có thể phát triển và mở các ngành đào tạo mới.

Sự kiện Trường ĐHKT được thành lập không những là niềm vui chung mà còn





là trách nhiệm lớn lao đối với toàn thể cán bộ giảng dạy, viên chức, học viên, sinh viên toàn Trường. Khi trở thành một trường đại học với đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn, chức năng, đồng thời lại là thành viên của ĐHQGHN, đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo Nhà trường phải có tầm nhìn, hoạch định chiến lược để thực hiện sứ mệnh là trường đại học tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và có uy tín trong nước và quốc tế. Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc ĐHQGHN, của đồng chí Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu và Đảng ủy, Nhà trường sẽ phát huy khả năng của mình, tiếp tục củng cố,

mở rộng sự hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, nhằm đưa Trường ĐHKT sớm trở thành một trong những trường đại học có uy tín của Việt Nam, hội nhập từng bước với các trường đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới trong các lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng ĐHQGHN luôn ủng hộ và tạo điều kiện để Nhà trường đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Tôi tin rằng, với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành và của ĐHQGHN, với sự nỗ lực của các đồng chí lãnh đạo và toàn thể đội ngũ nhà giáo, cán bộ, nhân viên và sinh viên

Nhà trường, Trường ĐHKT sẽ trở thành một trường đại học có uy tín ở trong nước và quốc tế, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Nhân dịp này, tôi xin chúc mừng Ban Giám hiệu Nhà trường, xin chúc mừng PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng đầu tiên của Trường ĐHKT - ĐHQGHN và xin chúc PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ và các đồng chí Phó Hiệu trưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

